
 

126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 544  —  358. mál.

Fyrirspurn

til samgönguráðherra um einbreiðar brýr.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hvaða einbreiðu brýr hafa verið breikkaðar ár hvert frá 1998 og hver hefur heildar-
kostnaðurinn verið á ári á núgildandi verðlagi?

2. Hvaða einbreiðu brýr verða breikkaðar á tímabili gildandi vegáætlunar og hver verður
heildarkostnaður ár hvert á núgildandi verðlagi?

3. Hvað má áætla að margar einbreiðar brýr, þar sem umferð er meiri en 400 bílar á dag,
verði enn í notkun að loknu gildandi vegáætlunartímabili?

Skriflegt svar óskast.


